



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน
เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจกแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ได้มีคำสั่งที่ ๒๔๐/๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ แก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ หน้า ๔ นั้น

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว๖๗๖๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน จึงขอประกาศการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลลำดวน ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับการช่วยเหลือ

๑. เป็นผู้มิใช่อยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๒. เป็นบุคคลผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเพราะหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต
สาบสูญ ทอดทิ้ง หรือต้องโทษจำคุกหรือไม่สามารถดูแลครอบครัวได้ด้วยสาเหตุอื่นใด
๓. เป็นบุคคลปราศจากทรัพย์สินของ หรือรายได้สำหรับยังชีพ และไม่มีผู้ให้พึ่งพาอาศัย
๔. เป็นบุคคลพิการ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ป่วยติดเตียง หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้

เอกสารประกอบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ

๑. บัตรประจำตัวประชาชน
๒. ทะเบียนบ้าน

ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศ และมีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือต่อศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน สามารถยื่นคำร้องพร้อมเอกสารขอรับความช่วยเหลือได้ที่ งานสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสาน บรรจจรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำตวน